



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิจัยสถาบัน โทร. 3118

ที่ อว 69.2.2/ ว 90

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ และติดตามนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ  
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน คณบดี

ด้วย งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสำรวจความ  
พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อ  
นำผลของการสำรวจดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA Criterion 11 : Output ความพึงพอใจของ Stakeholders และเพื่อใช้  
เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการนำแบบสำรวจความพึงพอใจ  
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร ไปเชื่อมกับระบบตรวจสอบผลการศึกษานักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและ  
บริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ผลการสำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลตามเป้าหมายการให้บริการด้านการ  
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน/ หลักสูตร แจ้งประชาสัมพันธ์ และติดตามนักศึกษา  
ชั้นปีสุดท้าย เพื่อกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบที่เชื่อมกับระบบตรวจสอบผลการศึกษานักศึกษา ดังกล่าว หรือ  
ระบบเว็บไซต์ <https://e-plan.mju.ac.th/StudentOfFinal.aspx> หรือ ผ่าน Qr Code ตามเอกสารที่แนบมา  
พร้อมนี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อกองแผนงาน จะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และ  
จัดทำรูปเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

(นายวรณสิริ สุจินดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีการศึกษา 2564

1. เข้าเว็บไซต์ <https://e-plan.mju.ac.th/StudentOfFinal.aspx>
2. หรือ ประเมินผ่านระบบ QR Code



สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อ  
หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2564